



สารบทยกยาศย
บุรพพา
ฉบับประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๒



แปดกรกฎ
๒๕๕๒



"บัดนี้ท่านได้เข้ามาอยู่ในสถาบันอันมีชื่อเสียงแห่งนี้แล้ว
นับว่าท่านเป็นผู้มีโชคอย่างยิ่ง โอกาสเช่นนี้เ็นอบคนนักที่จะได้รับ
ฉะนั้นท่านจงทำดีของท่านให้สมเกียรติที่ท่านได้รับ ด้วยการประพฤติ
ละเว้นในสิ่งที่ควรเว้น จงคิดชอบและปฏิบัติชอบด้วยดี กาย วาจา ใจ..."

ฯพณฯ พลเอกมังกร พรหมโยธี

๘ กรกฎาคม ๒๔๙๘ ที่ธีววงศึลาตุภย์ วิทยาลัยวิชาการศึกษา บางแสน
ปัจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรเวศกษและประชาคมมหาวิทยาลัยวิชาการศึกษา
วิบูลยา วิทยา จอมภท ป.วิบูลสงครวณ เป็นนายกวิบูลยณเฑียร



มหาวิทยาลัยบูรพา

ขอเชิญ คณาจารย์ ข้าราชการบำนาญ พนักงาน คณาจารย์เกษียณอายุ และผู้ป้กยศึ

ร่วมงาน "วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบรอบ 54 ปี"

วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2552
ณ มหาวิทยาลัยบูรพา



ม.บูรพา จับมือกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ



ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ อุปลัมภ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา นายแพทย์วรรณะ อุณากร รักษาการแทน คณบดี คณะ แพทยศาสตร์ นายแพทย์สมชาย ยงศิริ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายโรงพยาบาล รักษาการแทนผู้อำนวยการ ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ ผศ.เอนก สุตรมงคล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ผศ.ดร.รัชนิกรณ์ ทรัพย์กรานนท์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ และนายแพทย์เรวัต วิศรุตเวช อธิบดีกรมการแพทย์ นายแพทย์ธีรวุฒิ คูหะเปรมะ ผู้อำนวยการ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ นายแพทย์กิตติศักดิ์ เทพสุวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์มะเร็ง ชลบุรี นายแพทย์นันทศักดิ์ ธรรมานวัตร ผู้อำนวยการ สถาบันเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ ได้เซ็นสัญญาลงนาม ความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2552 ณ ห้องประชุม 903 อาคาร ภปร. มหาวิทยาลัยบูรพา



การลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ในครั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงร่วมกันว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการในการผลิตบัณฑิตด้าน แพทยศาสตร์ และด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ การให้บริการส่งเสริมป้องกันรักษา และฟื้นฟู สุขภาพของประชาชน การพัฒนาส่งเสริม งานวิชาการและวิจัย การพัฒนาบุคลากรของ องค์การด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ การบริหารจัดการทรัพยากรร่วมกัน ด้านการรักษาพยาบาล ด้านบริการวิชาการและการวิจัย การพัฒนาระบบ การประกันคุณภาพ และกิจกรรมอื่นๆ ที่ทั้งสอง หน่วยงานเห็นสมควร



จากปก : มหาวิทยาลัยบูรพาถือกำเนิดมาจากวิทยาลัยวิชาการศึกษา บางแสน ซึ่งสถาปนาขึ้น เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2498 เป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาคของประเทศ ต่อมา ได้รับการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒวิทยาเขตบางแสน ในปี พ.ศ. 2517 ปัจจุบัน ได้รับการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยบูรพา ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม 2533 และเปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2551 จนถึงปัจจุบัน วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยบูรพา ครบรอบ 54 ปี (แปดกรกฎ) ประจำปี 2552 จัดในวันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2552



คณะพยาบาลศาสตร์ ม.บูรพา เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ ณ Thai Nguyen University of Medical and Pharmacy, Thanh Hoa Medical College และ Hong Duc University ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

เมื่อวันที่ 3 - 6 พฤษภาคม 2552 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนิกรณ์ ทรัพย์กรานนท์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณิ เตียววิศเรศ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรชัย จุลเมตต์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร เดินทางไปเจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับผู้บริหาร และคณาจารย์จาก Thai Nguyen University of Medical and Pharmacy, Thanh Hoa Medical College และ Hong Duc University ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม รวมทั้งได้สัมภาษณ์อาจารย์พยาบาลที่สนใจเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) จำนวน 6 คน ณ Thai Nguyen University of Medical and Pharmacy



ม.บูรพาจับมือสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ

ศ.ดร.สุชาติ อุปถัมภ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา และดร.ศิริพรรณ ชุมนุ่ม รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เช่นสัญญาลงนามความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน โดยมี ผศ.ดร.วิโรจน์ เรืองประเทืองสุข คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผศ.พัชนี นนทศักดิ์ คณบดีคณะกรรมการจัดการและการท่องเที่ยว และว่าที่ร้อยตรีณรงค์ เกษตรภิบาล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดระยอง ร่วมลงนามเป็นสักขีพยาน เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2552 ณ ห้องประชุม 903 อาคาร ภปร. มหาวิทยาลัยบูรพา

การลงนามความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงร่วมกันในส่วน of คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะกรรมการจัดการและการท่องเที่ยว โดยทั้งสองฝ่ายร่วมกันบริหารและจัดการด้านการเรียนการสอนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล การฝึกอบรมและการจัดสัมมนา การให้คำแนะนำปรึกษาด้านการพัฒนาหลักสูตรและด้านการพัฒนาเทคโนโลยี การจัดอบรมการออกใบรับรองทักษะฝีมือ การพัฒนานิสิต บุคลากร ด้านการศึกษา ดุจงานและฝึกงาน การพัฒนาชิ้นส่วน ส่วนประกอบ และเครื่องมือ ร่วมกันวิจัยพัฒนาแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน รวมทั้งประสานความร่วมมือระหว่างความต้องการของผู้ประกอบการที่เป็นเครือข่ายกับความเชี่ยวชาญทางเครือข่าย กลุ่มสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สมาชิก เครือข่ายผู้ประกอบการ และของมหาวิทยาลัยบูรพา





มหาวิทยาลัยบูรพาจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาครบ 54 ปี

มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกของประเทศไทย ที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้ ได้รับการสถาปนาขึ้นเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2498 เดิมคือวิทยาลัยวิชาการศึกษาบางแสน ต่อมาได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตบางแสน และได้ยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยเอกเทศในนาม "มหาวิทยาลัยบูรพา" และได้เปลี่ยนสถานะเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2551 จนถึงปัจจุบัน มีอายุยาวนานถึง 54 ปี

ในทุกวันที่ 8 กรกฎาคม ของทุกปี มหาวิทยาลัยบูรพาได้จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาขึ้น โดยมีบรรดาศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน คณาจารย์ ข้าราชการ พนักงาน บุคลากร มาร่วมกิจกรรมกันเป็นจำนวนมาก แต่ในปีนี้ มหาวิทยาลัยบูรพาได้มีกำหนดการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาขึ้นในวันที่ 3 กรกฎาคม 2552 เนื่องด้วยวันที่ 8 กรกฎาคม 2552 นั้นตรงกับวันหยุดราชการ ทางมหาวิทยาลัยจึงได้เลื่อนกำหนดการจัดงานให้เร็วขึ้นกว่าทุกปี

ภายในงาน มีการจัดกิจกรรมมากมาย กิจกรรมในภาคเช้า เริ่มตั้งแต่เวลา 04.00 น. จะมีวิ่งประเพณีเขาสามมุข โดยวิ่งจากเชิงเขาสามมุขมายังมหาวิทยาลัยบูรพา ระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร สำหรับในปีนี้อคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมวิ่งประเพณีเขาสามมุขกว่า 10,000 คน หลังจากนั้น เวลาประมาณ 06.30 น. จะมีพิธีถวายสังฆทานปิ่นโตแด่พระสงฆ์ 55 รูป ณ ห้อง 101 - 102 หอประชุมธำรง บัวศรี เวลา 07.30 น. จะมีพิธีทำบุญตักบาตรอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ 55 รูป ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ หอประชุมธำรง บัวศรี เวลา 08.30 น. ก็จะเป็นพิธีเปิดงานวันคล้ายวันสถาปนา มหาวิทยาลัยบูรพา ณ ห้อง 201 หอประชุมธำรง บัวศรี ในพิธีมีการประกาศเกียรติคุณผู้มีอุปการคุณต่อมหาวิทยาลัย มอบโล่เกียรติคุณแด่ผู้มีอุปการคุณต่อมหาวิทยาลัย ประกาศเกียรติคุณแด่ผู้ได้รับรางวัลรัตนบูรพา ศิษย์เก่าดีเด่น และนิสิตดีเด่น พร้อมทั้งมอบทุนการศึกษาแก่นิสิตอีกด้วย



ภาควิชานิเทศศาสตร์ ม.บูรพา เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท สื่อสารการตลาด

ภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (นศ.ม.) สาขาวิชาสื่อสารการตลาด ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552 ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ โดยผู้ที่ศึกษาหลักสูตรนี้ จะได้รับความรู้จากอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในสาขาการสื่อสารการตลาดโดยตรง ทั้งอาจารย์ประจำหลักสูตร อาจารย์พิเศษ และวิทยากรจากบริษัทเอกชนที่มีชื่อเสียง อาทิ BBDO (Thailand) , OMD (Thailand) บริษัทชั้นนำในอุตสาหกรรม เช่น DTAC และ บริษัทโอลิมปิคกระเบื้องไทย จำกัด เป็นต้น

หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารการตลาด มุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถ ในการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและสามารถนำความรู้ด้านการสื่อสารการตลาดไปประยุกต์ใช้ในธุรกิจ โดยเน้นการสอนเกี่ยวกับการสื่อสาร การตลาดแบบผสมผสาน (การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การตลาดทางตรง การขายโดยพนักงานขาย และการสื่อสารการตลาดผ่านกิจกรรม) การวิจัยการสื่อสารการตลาด การเจาะลึกจิตใจผู้บริโภค กลยุทธ์การสื่อสารการตลาด และจริยธรรมในการสื่อสารการตลาด หลักสูตรนี้จึงเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับผู้ประกอบการทุกขนาด นักการตลาด รวมทั้งผู้ที่สนใจด้านการศึกษาสื่อสารการตลาด

คุณสมบัติของผู้สมัคร

จะต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 15 กันยายน 2552 วัน/ รับจำนวนจำกัด เพียง 40 ท่านเท่านั้นติดต่อขอรับใบสมัครพร้อมระเบียบการ และทำการสมัครด้วยตนเองได้ที่ ภาควิชานิเทศศาสตร์ ชั้น 3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-3810-2350 , 0-3810-2338 หรือ <http://www.huso.buu.ac.th/Department/CommArts>



สมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯ เปิดงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 35 ที่มหาวิทยาลัยบูรพา



สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เป็นองค์ประธานในพิธีเปิดงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 35 (วทท 35) ที่มหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน จังหวัดชลบุรี

ผศ.ดร.อุษาวดี ตันติวรานูรักษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เปิดเผยว่า คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมเป็นเจ้าภาพในการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 35 (วทท 35) ในหัวข้อ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่ออนาคตที่ดีขึ้น ระหว่างวันที่ 15 - 17 ตุลาคม 2552 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน จังหวัดชลบุรี

ผศ.ดร.อุษาวดี ตันติวรานูรักษ์ ยังเปิดเผยอีกว่าการจัดประชุมวิชาการในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยบูรพาได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานในพิธีเปิด

การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย เป็นการประชุมวิชาการระดับชาติ ซึ่งมีการจัดประชุมเป็นประจำทุกปี และจัดว่าเป็นการประชุมวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ในแต่ละปี มีผู้สนใจเข้าร่วมงานกว่า 2,000 คน จากทั้งในและต่างประเทศ

กิจกรรมที่จัดในการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาทิ การบรรยายพิเศษโดยนักวิจัยที่ได้รับรางวัลโนเบลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนักวิจัยที่มีชื่อเสียงทั้งในและต่างประเทศ มีการนำเสนอผลงานวิจัยทั้งแบบบรรยายและแบบโปสเตอร์ บูธแสดงและจำหน่ายอุปกรณ์และเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ทันสมัยจากบริษัทชั้นนำต่าง ๆ รวมทั้งยังมีกิจกรรมเวทีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์แห่งชาติ ครั้งที่ 5 ที่ประกอบไปด้วยการประกวดและแข่งขันของเยาวชนจากทั่วประเทศ ได้แก่ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ การแข่งขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ การแข่งขันวาดภาพการ์ตูนวิทยาศาสตร์ การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ การแข่งขันกระบวนกรแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ และการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ เป็นต้น

มหาวิทยาลัยบูรพาจึงขอเชิญประชาชนทั่วไปเฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในพิธีเปิดงานประชุมวิชาการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 35 ที่มหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน จังหวัดชลบุรี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ <http://www.stt35.scisoc.or.th> หรือที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โทร. 0-3810-3009, 0-3810-3011, 0-3810-3015, <http://www.sci.buu.ac.th>

บุคคลดีเด่นได้รับรางวัลรัตนบูรพา ประจำปี 2552

มหาวิทยาลัยบูรพาได้จัดให้มีโครงการรางวัล “รัตนบูรพา” เพื่อมอบให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยที่ปฏิบัติหน้าที่ที่มีผลงานดีเด่น เป็นประจำทุกปี โดยพิธีมอบรางวัลแก่ผู้มีผลงานดีเด่น จะมอบในโอกาสครบรอบวันคล้ายวันสถาปนาของมหาวิทยาลัยบูรพาเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้ เพื่อเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ที่มีผลงานดีเด่น และสมควรเป็นแบบอย่างแก่บุคคลทั่วไป โดยแบ่งออกเป็นสาขาต่างๆ ได้แก่ สาขาการสอน สาขาการวิจัยและประดิษฐ์คิดค้น สาขาการบริการวิชาการ สาขาการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และสาขาการบริการสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ

สำหรับบุคลากรที่ได้รับคัดเลือกเป็นบุคคลดีเด่นเพื่อเข้ารับรางวัล “รัตนบูรพา” ประจำปี 2552

1. สาขาการสอน ได้แก่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราณี วงศ์จันทร์ดี ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์

2. สาขาการวิจัยและประดิษฐ์คิดค้น ได้แก่

ดร. วรเชษฐ์ ภิรมย์ภักดี ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์

3. สาขาการบริการวิชาการ ได้แก่

รองศาสตราจารย์ ดร.สุตา สุวรรณภิรมย์ คณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์

4. สาขาการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ได้แก่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนยศ ครูกิจโกศล หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์

5. สาขาการบริการ สายสนับสนุนและช่วยวิชาการ ได้แก่

นางวรัญญา ลุนชัยภา นักวิชาการศึกษา สำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์

ในนามมหาวิทยาลัยบูรพา ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัล “รัตนบูรพา” ประจำปี 2552 ทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้





ศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปี 2552

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยบูรพา โดยคณะกรรมการคัดเลือกได้คัดเลือกศิษย์เก่า ตามหลักเกณฑ์ในการพิจารณา ผู้มีคุณสมบัติที่ได้รับพิจารณาให้เป็นศิษย์เก่าดีเด่น ต้องเป็นศิษย์เก่า ที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในด้านจริยธรรม คุณธรรม มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในราชการและสังคม มีผลสำเร็จในหน้าที่ราชการ (การงาน) ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและมหาวิทยาลัย และทำประโยชน์ให้แก่สมาคมศิษย์เก่าฯ อันเป็นที่ประจักษ์

ศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปี 2552 มีจำนวน 14 คน ดังนี้

1. ศ.ดร.รัตนา ศิริพานิช
ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะศึกษาศาสตร์ และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
2. ดร.ลัดดา ผลวัฒน์
ข้าราชการบำนาญ (อดีต ผอ.โรงเรียนศรีวิกรม์)
3. นางรัตนา เชาวน์ปรีชา
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผอ.โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
4. ผศ.ดร.จรัล ฉกรรจ์แดง
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
5. นายวินัย พักเสวก
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผอ.งานสรรพสามิตภาคที่ 9
6. นางมนต์รัก ภูริศรีศักดิ์
ปัจจุบันดำรงตำแหน่งนายกเหล่ากาชาด จ.สุพรรณบุรี
7. นางสุดสวาท สรรเสริญ
ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการเรือนจำกลาง นครราชสีมา

8. นายชาติรี เกียรติอชฌาศัย
ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานบริษัท Courtesy Building Services, Inc. เมือง Dallas รัฐ Texas ประเทศสหรัฐอเมริกา
9. ผศ.ดร.บุญรัตน์ ประทุมชาติ
ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานหลักสูตรการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ภาควิชาวาริชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
10. นายนฤดม พิสิษฐเกษม
ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้จัดการฟาร์มปลาการ์ตูนแสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
11. ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผอ.สำนักงานพื้นที่การศึกษา เขต 1 ชลบุรี
12. นายณัฐวุฒิ สังข์ลีลา
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผอ.โรงเรียนพร้านิลวัชระ จ.สมุทรปราการ
13. นายสุรพงษ์ วรศิลป์
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผอ.วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิกรม์
14. รศ.ดร.สุดา สุวรรณภิรมย์
ปัจจุบันดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

มหาวิทยาลัยบูรพา ประกาศเกียรติคุณ และมอบเกียรติบัตรศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2552 ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2552 ณ หอประชุมธำรง บัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน จ.ชลบุรี
ในนามมหาวิทยาลัยบูรพา ขอแสดงความยินดีแก่ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2552 มา ณ โอกาสนี้



ม.บูรพาเป็นเจ้าภาพ จัดประชุมวิชาการ

เรื่อง ระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (Admissions)

ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ อุปกัมภ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย จัดประชุมวิชาการ เรื่อง ระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (Admissions) ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม ถึง 1 สิงหาคม 2552 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน จังหวัดชลบุรี

ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ อุปกัมภ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา กล่าวว่า การรับบุคคลเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยของประเทศไทยได้มีการพัฒนาเป็นลำดับ ในอดีตที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยได้ใช้ระบบการสอบคัดเลือกมาเป็นเวลานานกว่า 40 ปี ทั้งนี้ ระบบดังกล่าวได้ถูกนำมาใช้ เนื่องจากสถานที่ศึกษาในระดับอุดมศึกษา มีไม่เพียงพอแก่ความต้องการของผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่ประสงค์จะศึกษาต่อ มหาวิทยาลัยเห็นว่าการสอบแข่งขันเพื่อเลือกเอาผู้ที่ได้คะแนนดี และมีคุณสมบัติประกอบอื่นๆ ที่เหมาะสมเข้าศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยเป็นวิธีการที่ดีที่สุด นอกจากนั้นยังได้รวมตัวกันพัฒนาให้มีระบบสอบกลาง ซึ่งดำเนินการในระดับประเทศ และต่อมาดำเนินการร่วมกับทบวงมหาวิทยาลัย จนกลายเป็นระบบสอบคัดเลือกที่เชื่อถือได้ และมีคุณภาพที่ดีที่สุดในระบบหนึ่งของโลก

ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ อุปกัมภ์ ยังกล่าวอีกว่า หลังจากที่ระบบการสอบคัดเลือกดำเนินสืบเนื่องมาเป็นเวลานาน ได้เกิดสิ่งที่ไม่พึงประสงค์ ซึ่งพัฒนาตัวขึ้นมาเป็นลำดับ กล่าวคือ ระบบการสอบคัดเลือกที่มุ่งวัดผลเพียงบางรายวิชาที่สถานศึกษาเห็นว่าจำเป็นต่อการเข้าศึกษาต่อในแต่ละสาขาวิชา ได้นำสู่สถานการณ์ที่ผู้เรียนมุ่งเรียนเฉพาะรายวิชาที่ต้องสอบเท่านั้น โดยผู้เรียนส่วนมากจะไม่สนใจหรือละทิ้งรายวิชาที่ไม่ต้องใช้ในการสอบคัดเลือก ทั้งนี้เพราะเป้าหมายของการเรียนในที่สุดคือการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยให้ได้ ในสาขาที่ตนต้องการเท่านั้น ผลที่ตามมาคือ เกิดความล้มเหลวของระบบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โดยผู้เรียนไม่ได้ผ่านการเรียนรู้ครบกระบวนการส่งผลถึงการพัฒนาค้นที่ไม่สมบูรณ์

สถานการณ์ดังกล่าวได้ก่อตัวและขยายวงกว้างจนกล่าวได้ว่าเป็นวิกฤตการณ์ของระบบการศึกษาไทย อันมีการสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยเป็นต้นเหตุ ในช่วงเวลาที่ผ่านมา จึงเกิดความพยายามที่จะแก้ไขวิกฤตการณ์ดังกล่าว ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ร่วมกับทบวงมหาวิทยาลัย จึงได้ปรับปรุงระบบการสอบคัดเลือก โดยมุ่งเน้นไปที่การส่งเสริมให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาได้ศึกษาให้ครบตามหลักสูตรมากที่สุด แนวทางหนึ่งของการแก้ไขปัญหาก็ได้ถูกนำมาใช้แล้วคือ การกำหนดให้นำผลการเรียนสะสม หรือค่า GPA (Grand Point Average) มาเป็นส่วนประกอบในการคิดคะแนนการสอบคัดเลือกด้วย

เนื่องจากค่า GPA เป็นคะแนนสะสมที่เกิดจากการเรียนทุกรายวิชา และสะสมต่อเนื่องกันมาตลอดเวลาการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทั้งสามชั้นปี กำหนดการให้ค่าคะแนนดังกล่าว จึงเป็นหลักประกันให้ผู้เรียนสนใจศึกษาครบทุกรายวิชาและทุกชั้นปี ตลอดหลักสูตรการศึกษา

ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยมีความประสงค์ที่จะพัฒนาระบบการคัดเลือกให้ดีขึ้นไปอย่างต่อเนื่อง ในปีการศึกษา 2549 จึงได้มีการปรับเปลี่ยนการรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาจากระบบการสอบแข่งขัน (Entrance Examination) มาเป็นระบบการรับเข้าศึกษา (Admissions) ซึ่งปัจจุบันการใช้ระบบดังกล่าวยังคงเกิดปัญหาอย่างต่อเนื่อง และตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 เป็นต้นไป จะมีการปรับเปลี่ยนองค์ประกอบของระบบการรับเข้าศึกษา (Admissions) อีกครั้งหนึ่ง

มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย จึงกำหนดจัดประชุมวิชาการ เรื่อง ระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (Admissions) ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม 2552 ถึง 1 สิงหาคม 2552 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา ทั้งนี้ เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์ นิสิตนักศึกษา รวมไปถึงสังคมให้ได้รับรู้ข้อมูลและสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเพื่อให้เห็นถึงผลดีที่จะได้รับจากการใช้ระบบการรับเข้าศึกษา (Admissions) ในการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

การจัดสัมมนาทางวิชาการในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยบูรพา เรียนเชิญ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ เรื่องการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา หลังจากนั้นมีการอภิปรายเรื่องระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ประชุมกลุ่มย่อย นำเสนอผลสรุปการประชุมกลุ่มย่อย และสรุปรูปแบบระบบการสอบคัดเลือกเข้าศึกษา มีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย อธิการบดีมหาวิทยาลัยของรัฐ รองอธิการบดี คณบดี หัวหน้าภาควิชาสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) สภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) สภาข้าราชการและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปชมท.) สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน ผู้ว่าราชการจังหวัด และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทางการศึกษาในจังหวัดชลบุรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย สื่อมวลชน นักเรียนสำนักงบประมาณ สภาวิชาชีพวิชาการ ศาลปกครอง และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 420 คน



ป้องกันไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009

ด้วยสุขบัญญัติ

สุขุมลย์ วิจารณ์

ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 คืออะไร

เป็นโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ในคน แพร่ติดต่อระหว่างคนสู่คน ไม่พบว่ามีการติดต่อมาจากหมูสู่คน เกิดจากเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิดเอ เอช1 เอ็น1 (A/H1N1) ซึ่งเป็นเชื้อตัวใหม่ที่ไม่เคยพบทั้งในหมู และในคน เป็นเชื้อที่เกิดจากการผสมสารพันธุกรรมของเชื้อไข้หวัดใหญ่ของหมูเป็นส่วนใหญ่ และมีสารพันธุกรรมของเชื้อไข้หวัดใหญ่ของคน และเชื้อไข้หวัดที่พบในนกด้วย ขณะนี้กระทรวงสาธารณสุขเรียกชื่อโรคนี้ในเบื้องต้นว่า "โรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ชนิด เอ เอช1 เอ็น1" ไปก่อน

อาการใกล้เคียงกับอาการโรคไข้หวัดใหญ่ที่พบตามปกติ เช่น ไข้สูง ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ไอ เจ็บคอ อาเจียน ท้องเสียร่วมด้วย ถ้าร่างกายแข็งแรงจะทุเลาภายใน 3 - 5 วัน แต่ถ้าร่างกายอ่อนแอ หรือมีโรคประจำตัว เช่น โรคภูมิแพ้ โรคเบาหวาน โรคหัวใจ อาการอาจจะรุนแรงขึ้นจนถึงขั้นปอดบวมอย่างรุนแรง ระบบหายใจล้มเหลว และเสียชีวิตในที่สุด ถ้าไม่ได้รับการรักษาอย่างทันที่

โรคนี้ติดต่อระหว่างคนสู่คนเหมือนไข้หวัดใหญ่ปกติ โดยเชื้อไวรัสที่อยู่ในเสมหะ น้ำมูก และน้ำลายของผู้ป่วยแพร่ไปยังผู้อื่นโดยการไอ หรือจามรดกันในระยะใกล้ชิด บางรายอาจจะได้รับเชื้อผ่านทางมือ และสิ่งของเครื่องใช้ที่ปนเปื้อน เช่น ผ้าเช็ดหน้า ลูกบิดประตู โทรศัพท์ แก้วน้ำ รววจับบันได สะพาน หรือบนรถโดยสารสาธารณะ เป็นต้น เชื้อจะเข้าสู่ร่างกายทางจมูก และตา โดยใช้มือที่ปนเปื้อนเชื้อแตะจมูก ชยี่ตา เป็นต้น

สำหรับคำถามที่ว่า จะป้องกันอย่างไรจึงจะไม่ป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่นั้น เราจะต้องป้องกันด้วยการดูแลสุขภาพ

ตัวเองในชีวิตประจำวัน โดยการปฏิบัติตามแนวทางของสุขบัญญัติ ดังนี้

1. ล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่ หรือใช้แอลกอฮอล์เจลทำความสะอาดมือ
2. หลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีผู้คนแออัด
3. ไม่ใช้แก้วน้ำ หลอดดูดน้ำ ช้อนอาหาร ผ้าเช็ดมือ ผ้าเช็ดหน้า ร่วมกับผู้อื่น
4. ไม่ควรคลุกคลีใกล้ชิดกับผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่
5. รักษาสุขภาพให้แข็งแรงด้วยการกินอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ ดื่มน้ำมากๆ นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ และออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ

แต่สำหรับท่านใดที่ป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่แล้ว หรือสงสัยว่าตนเองกำลังจะเป็นนั้น ควรปฏิบัติตนดังนี้

1. หากมีไข้ภายใน 7 วัน หลังจากเดินทางกลับจากประเทศที่มีการแพร่ระบาดของไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ให้รีบพบแพทย์ พร้อมทั้งแจ้งประวัติการเดินทาง
2. ควรหยุดเรียน หยุดทำงาน นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ และดื่มน้ำมากๆ
3. หลีกเลี่ยงการคลุกคลีใกล้ชิด หรือใช้ของร่วมกับผู้อื่น
4. สวมหน้ากากอนามัยเมื่อจำเป็นต้องอยู่กับผู้อื่น หรือใช้ผ้า กระดาษทิชชูปิดปาก และจามทุกครั้งที่ใช้ จาม

หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-590-3333 หรือ 1669 ตลอด 24 ชม. หรือที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ทุกจังหวัด www.moph.go.th หรือ <http://beid.ddc.moph.go.th>

ข้อมูล : กระทรวงสาธารณสุข



มอบธงสัญลักษณ์คณะสาธารณสุขศาสตร์ และจับเทค



เมื่อวันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน 2552 ที่ผ่านมา สโมสรนิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดโครงการมอบธงสัญลักษณ์คณะฯ และจับเทค ขึ้น ณ ดาดฟ้าคณะสาธารณสุขศาสตร์ และห้องประชุม PH 117 คณะสาธารณสุขศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ประยุक्त เดชสุทธิกร รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต คณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการในครั้งนี้ ซึ่งในโครงการนี้ได้มีการจัดให้นายกสโมสรนิสิต และนิสิตประธานชั้นปีแต่ละชั้นปี ได้กล่าวต้อนรับ และแสดงความรู้สึกต่อนิสิตชั้นปีที่ 1 และได้มีการมอบธงสัญลักษณ์คณะฯ โดยนิสิตประธานชั้นปีที่ 2 ให้แก่นิสิตประธานชั้นปีที่ 1 เป็นการสืบทอดเจตนารมณ์จากรุ่นพี่สืบต่อไป จากนั้นจะมีการผูกข้อมือด้วยด้ายสีโอโรสซึ่งเป็นสีประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์รวมทั้งมอบเสื้อกิจกรรมเชียร์ให้แก่นิสิตชั้นปีที่ 1 และมีการจับฉลากกลุ่มสายเทค

ACADEMICS

การประชุมระดมความคิดเห็น เกี่ยวกับการบริหารจัดการองค์การ ตามโครงสร้างใหม่คณะวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการประชุมระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยบูรพา หลังจากการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ โดยเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2552 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม SD 506 อาคารสิรินธร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ ดร.เกษม สุวรรณกุล นายกสภามหาวิทยาลัยบูรพาเป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษาวดี ตันติวานุรักษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นผู้กล่าวรายงานในการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ เพื่อให้บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการตามโครงสร้างใหม่ของคณะฯ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ



พิธีปฐมฤกษ์นิสิตชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2552



มหาวิทยาลัยบูรพา จัดพิธีปฐมฤกษ์นิสิตชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2552 ขึ้นเมื่อวันที่ 27 - 29 พฤษภาคม 2552 ณ หอประชุมอรัญ บัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมี รศ.ชาลี มณีศรี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมทั้งกล่าวปฐมโอวาทให้แก่บัณฑิตใหม่ ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2552 และ ผศ.บุญมา ไทยก้าว รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมทั้งกล่าวปฐมโอวาทให้แก่บัณฑิตใหม่ในวันที่ 28 - 29 พฤษภาคม 2552

พิธีปฐมฤกษ์นิสิตชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2552 นี้ มีนิสิตจากทุกคณะและวิทยาลัย เข้าร่วมทั้งสิ้น 8,312 คน ซึ่งภายในพิธี มีการแนะนำการใช้ชีวิตนิสิตนักศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัยบูรพาที่ควรรู้โดย ผศ.บุญมา ไทยก้าว รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต การแนะนำงานฝ่ายวิชาการและการลงทะเบียนเรียนของนิสิต โดย ผศ.ดร.สัททยา รัตน์เมฆมงคล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ การแนะนำห้องสมุดและการให้บริการแก่นิสิตนักศึกษา โดยบุคลากรของสำนักหอสมุด การแนะนำสำนักคอมพิวเตอร์และการให้บริการแก่นิสิตนักศึกษา โดยบุคลากรของสำนักคอมพิวเตอร์ และการแนะนำการให้บริการศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา โดยบุคลากรของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์

นอกจากนี้ ยังมีการแนะนำการให้บริการที่ทำการไปรษณีย์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยเจ้าหน้าที่จากที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข มหาวิทยาลัยบูรพา มีการบรรยายพิเศษ เรื่อง ความปลอดภัยการใช้รถใช้ถนนและการดูแลระวังทรัพย์สิน โดย พ.ต.อ.ศุภธีร์ บุญครอง ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรแสนสุข และคณะ อีกทั้งมีการแนะนำระบบการรักษาความปลอดภัยและความปลอดภัยภายในมหาวิทยาลัยบูรพา โดยอาจารย์ไพบุลย์ มณเฑาะว์ หัวหน้างานแนะแนวและจัดหางาน กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา

องค์การนิสิตเตรียมความพร้อมซ้อมกิจกรรม



เมื่อวันที่ 5 - 7 พฤษภาคม 2552 ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จ.นครราชสีมา องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการเตรียมความพร้อมซ้อมกิจกรรมขึ้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในทุกด้าน ก่อนการปฏิบัติกิจกรรมจริงที่จะเกิดขึ้นในปีการศึกษา 2552 อีกทั้งเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ และสร้างประสบการณ์การทำงานร่วมกันระหว่างคณะกรรมการบริหารองค์การนิสิต รวมถึงให้คณะกรรมการบริหารองค์การนิสิตได้รับทราบบทบาทหน้าที่ของตนเอง

ภายในโครงการฯ มีการจัดกิจกรรมมากมาย อาทิ การประชุมสรุปผลการวางแผนดำเนินงาน การจัดกิจกรรมในปี 2552 การบรรยายเรื่อง "การบริหารและนโยบายขององค์กร" โดยอาจารย์กัญญาภัค อยู่เมือง และกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ เป็นต้น



องค์การนิสิต ม.บูรพา จัดโครงการจุดประกายเทา - ทอง



เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2552 ณ ห้องประชุม 218 อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญญา ไทยก้าว รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต เป็นประธานเปิดโครงการจุดประกายเทา - ทอง ซึ่งองค์การนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา เป็นผู้จัดขึ้น โดยมี คณะกรรมการบริหารองค์การนิสิต สภานิสิต และสโมสรนิสิต เข้าร่วมโครงการเพื่อทำกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ และการประชุมวางแผนการดำเนินงานการจัดกิจกรรมในปีการศึกษา 2552 ร่วมกัน

นอกจากนี้ ภายในโครงการฯ มีการจัดบรรยายในหัวข้อ "การบริหารงานและความสัมพันธ์ระหว่างองค์กร" โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรี ดร.เอกวิทย์ มณีธร อาจารย์ที่ปรึกษาขององค์การนิสิต หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์ และกรรมการสภามหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อให้ผู้ที่เข้าร่วมโครงการเกิดแนวความคิดที่ดีในการบริหารงานให้ประสบความสำเร็จ

เปิดบ้านเทา - ทอง ประจำปีการศึกษา 2552

องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการเปิดบ้าน เทา - ทอง ประจำปีการศึกษา 2552 เพื่อเป็นการต้อนรับนิสิต ชั้นปีที่ 1 สู่รั้วมหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2552 ณ สนามกีฬาชาวนันท์ มณีวงศ์ มหาวิทยาลัยบูรพา ในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.สุชาติ อุต้มนัก อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย และคณาจารย์จากคณะต่างๆ เข้าร่วมในพิธี

ภายในโครงการ มีการจัดกิจกรรมเพื่อแนะนำหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยบูรพา รวมทั้งชมรมต่างๆ ให้แก่นิสิตชั้นปีที่ 1 ที่เข้าร่วมโครงการซึ่งมีจำนวนประมาณ 6,000 คน ได้รับทราบ นอกจากนี้ ยังมีการแสดงคอนเสิร์ตจากวง playground ซึ่งเป็นสีสัน ความสนุกสนานของโครงการนี้อีกด้วย





พิธีบายศรีสู่ขวัญนิสิตชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2552

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2552 ณ สนามกีฬาเขาวน มณีวงษ์ มหาวิทยาลัยบูรพา ศ.ดร.สุชาติ อุปลัมภ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีบายศรีสู่ขวัญนิสิตชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2552 ซึ่งองค์การนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นผู้จัดขึ้น เพื่อเป็นการรับขวัญนิสิตน้องใหม่ที่เข้ามาศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัยบูรพา ตามประเพณีที่สืบเนื่องต่อกันมา รวมทั้งเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณาจารย์กับนิสิต และนิสิตรุ่นพี่กับนิสิตรุ่นน้องอีกด้วย

ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก นายชินกร ไกรลาศ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง เป็นหมอขวัญในการประกอบพิธีกรรมดังกล่าว

การประชุมพิจารณาร่างรายงานการประเมินตนเอง สำนักงานอธิการบดี



เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2552 เวลา 09.00 น. กองบริการการศึกษา งานประกันคุณภาพการศึกษาจัดประชุมพิจารณาร่างรายงานการประเมินตนเอง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา ณ ห้องประชุม 101 - 102 หอประชุมธำรง-บัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมี รศ.เทพศักดิ์ ทองนพคุณ ประธานคณะทำงานจัดทำรายงานการประเมินตนเอง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพาเป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดยการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมพิจารณาความครบถ้วนและความสมบูรณ์ของร่างรายงานการประเมินตนเองของสำนักงานอธิการบดี ร่วมกับคณะทำงานจัดทำรายงาน เพื่อให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้นำเสนอข้อมูลมาปรับใช้ให้เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาต่อไป

พัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานด้วยระบบคุณภาพ กิจกรรม 5 ส

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพาจัดโครงการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานด้วยระบบคุณภาพ กิจกรรม 5 ส โดยส่งบุคลากร จำนวน 29 คน ศึกษางานวิธีการดำเนินกิจกรรม 5 ส ณ บริษัท เอ็นโอเค พรินซ์ชั่น คอมโพเนนท์ (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2552 เพื่อให้บุคลากรได้รับความรู้ และสามารถนำประสบการณ์ที่ได้รับมาประยุกต์และพัฒนากิจกรรม 5 ส ของสำนักหอสมุดให้มีประสิทธิภาพต่อไป





กิจกรรม “คลังความรู้สู่ชุมชน”

เมื่อวันที่ 20 - 21 พฤษภาคม 2552 บุคลากรของสำนักหอสมุด จำนวน 16 คน ประกอบด้วย บรรณารักษ์ พนักงานเข้าปกและเย็บเล่ม และผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด ดำเนินกิจกรรม “คลังความรู้สู่ชุมชน” ณ วัดพุทธโคดม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

โดยดำเนินการซ่อมหนังสือที่ชำรุด จัดระบบหนังสือโดยแยกเป็นหมวดต่าง ๆ แยกสีของหมวดและจัดชั้นชั้น เพื่อการจัดเก็บอย่างเป็นระบบและสามารถค้นหาหนังสือได้ง่ายขึ้น เป็นการพัฒนาและปรับปรุงห้องสมุด ให้เป็นแหล่งเรียนรู้สู่ชุมชน



ม.บูรพา ได้รับการสนับสนุนจาก สสส.จัดทำโครงการเพิ่มขีดความสามารถสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

มหาวิทยาลัยบูรพาได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อให้มหาวิทยาลัยบูรพาเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการสร้างเสริมสุขภาพ โดยรณรงค์สร้างจิตสำนึกและสร้างความตระหนักให้ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร พนักงาน และนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพาทุกคนตระหนัก มีจิตสำนึกในการดูแลสุขภาพและเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม การมีสุขภาพดีส่งผลให้การทำงาน การดำรงชีวิตอยู่ในสังคมมีความสุข

ในปีนี้ มหาวิทยาลัยบูรพาได้รับการสนับสนุนจาก สสส. ในการจัดโครงการนี้เป็นปีที่ 2 โดยมี ผศ.บุญมา ไทยก้าว รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาโครงการเพิ่มขีดความสามารถสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพ” โดยมีประธานโครงการย่อยทั้ง 7 โครงการ คณะกรรมการ และนิสิต ประชุมระดมสมองวางแผนการทำกิจกรรม และนำเสนอแผนพัฒนาพร้อมทั้งกลยุทธ์การดำเนินงาน เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2552 ตั้งแต่



เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องสัมมนากิจการนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา ระยะเวลาในการดำเนินโครงการฯ ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2552 ถึง 30 เมษายน 2553

ติดตามข่าวความคืบหน้าโครงการเพิ่มขีดความสามารถสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปี 2552



เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2552 ณ ห้องประชุมศูนย์กิจกรรมนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา รองศาสตราจารย์ชารี มณีศรี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กล่าวต้อนรับรองศาสตราจารย์นิโบล นิมกิงรัตน์ ผู้บริหารโครงการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) หลังจากนั้น ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญมา ไทยก้าว รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ได้ชี้แจงรายละเอียดโครงการและมีผู้แทนโครงการย่อยนำเสนอกิจกรรมที่ได้ทำแผนไว้ของแต่ละโครงการ โดยโครงการย่อยที่นำเสนอกิจกรรม ได้แก่โครงการขยายกายสบายชีวี โครงการป้องกันอุบัติเหตุ โครงการ BUU กินดีมีสุข โครงการจิตสดใสปลังใจเข้มแข็ง โครงการศิลปะการใช้ชีวิต โครงการบูรณาการการสร้างเสริมสุขภาพ วิทยาเขตสารสนเทศสระแก้ว โครงการสร้างความตระหนักในการสร้างเสริมสุขภาพ



ทั้งนี้ รองศาสตราจารย์นิโบล นิมกิงรัตน์ ผู้บริหารโครงการ สสส. ได้ให้ข้อคิดและข้อเสนอแนะต่อโครงการต่างๆ ที่ได้นำเสนอ เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการที่กำหนดไว้

การทำบุญอุทิศส่วนกุศลแก่ผู้ที่สร้างกายเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2552

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแก่ผู้ที่สร้างกายเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2552 และพระราชทานเพลิงศพ (กรณีพิเศษ) แก่ผู้ที่สร้างกายเพื่อการศึกษาประจำปีการศึกษา 2551 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2552 เวลา 11.00 น. เป็นพิธีทำบุญถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์ เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้บริจาคสร้างกายเพื่อการศึกษา ณ ภาควิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา หลังจากนั้นจึงเคลื่อนร่างผู้ที่สร้างกายเพื่อการศึกษาไปยังฌาปนสถานวัดแจ้งเจริญดอน เพื่อทำพิธีพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2552

โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูต่เวที และอุทิศส่วนกุศล แก่ท่านผู้สละร่างกายเพื่อเป็นวิทยาทาน ทั้งยังเป็น การปลูกฝังจิตสำนึกของการมีจริยธรรมและคุณธรรมแก่นิสิต พร้อมทั้งยังเป็นการประกาศเกียรติคุณของท่านผู้ที่สร้างกายให้ประจักษ์แก่สาธารณชนสืบไป



"พีบีดี'50" Automotive Technology Project

รถบรรทุกอเนกประสงค์สร้างขึ้นโดย นิสิตหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ยานยนต์และชิ้นส่วน ประจำปีการศึกษา 2550 "พีบีดี 50" เป็นส่วนหนึ่งของวิชา 545492 โครงการเทคโนโลยี ยานยนต์ (Automotive Technology Project)

"พีบีดี50" เกิดจากความมานะพยายามของนิสิต 8 กลุ่ม ที่แบ่งงานกัน คำนวณออกแบบและสร้าง ภายใต้อำนาจแนะนำของ อาจารย์สุพจน์ ศิริเสนาพันธ์ อาจารย์สังกัดภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและอาจารย์ ผู้ประสานงานกลุ่มสาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน ณ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้มีกิจกรรมการมอบ "พีบีดี 50" ให้กับคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ เรืองประเทืองสุข คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นผู้รับมอบไว้ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการสอน และการใช้งานอื่น ๆ ของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลต่อไป สำหรับผลงานในปีต่อ ๆ ไปจะพัฒนาให้ "พีบีดี 50" มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และอาจสร้างมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าไว้เป็นที่ระลึกของคณะวิศวกรรมศาสตร์ต่อไป

คณะวิศวกรรมศาสตร์ www.eng.buu.ac.th โทร. 038-102222 ต่อ 3395





โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร และบุคลากรสายสนับสนุน คณะศึกษาศาสตร์

คณะศึกษาศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร และบุคลากรสายสนับสนุน นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี แย้มกสิกร คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากรสายสนับสนุน จำนวน 34 คน ศึกษาตึกงาน ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2552 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2552 และวิทยาลัยสร้างครู ณ วังเวียง เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2552 เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนได้รับประสบการณ์ตรง และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน พร้อมทั้งสามารถนำความรู้ที่ได้มาพัฒนาการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น



สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพบุคลากร การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ และการพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (ระยะที่ 2)” ระหว่างวันที่ 19 – 21 พฤษภาคม 2552 ณ โรงแรมพาวิลเลียน จังหวัดกาญจนบุรี

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพบุคลากร การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการและการพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (ระยะที่ 2) ขึ้น ระหว่างวันที่ 19 - 21 พฤษภาคม 2552 ณ โรงแรมพาวิลเลียน จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเป็นการระดมสมองของคณาจารย์ และบุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์ จำนวน 45 คน เพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการของคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี แย้มกสิกร คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และ ดร.จันทร์พร พรหมมาศ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ





มหาวิทยาลัยบูรพาติดอันดับ

200 อันดับแรกของสถาบัน

อุดมศึกษาที่ดีที่สุดในภูมิภาคเอเชีย



มหาวิทยาลัยบูรพาได้รับการจัดอันดับอยู่ในกลุ่มมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในภูมิภาคเอเชีย ของ QS Asian Universities Ranking 2009 โดย Quacquarelli Symonds Limited (QS) การจัดอันดับครั้งนี้ไม่ได้มุ่งเน้นความมีชื่อเสียงอย่างเดียว แต่มุ่งเน้นผลการวิจัยที่ถูกนำไปอ้างอิงในวารสารระดับโลกด้วย สำหรับหลักเกณฑ์ในการพิจารณาให้คะแนนจัดอันดับครั้งนี้พิจารณาจากข้อมูลที่รายงานบนเว็บไซต์ ซึ่งมี 5 ประการ คือ

1. Asian Academic Peer review 30%
2. Asian Employer review 10%
3. Student/Faculty Ratio 20%
4. Bibliometrics -Papers per faculty and citations per paper 30% (Papers/Faculty /Citations per Paper)
5. International factors 10% (International Faculty/ International students / Inbound Exchange Students /Outbound Exchange Students)

ทั้งนี้มีมหาวิทยาลัยของไทยเพียง 8 แห่งเท่านั้นที่ติดอยู่ใน 200 อันดับ ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหิดล อันดับที่ 30 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอันดับที่ 35 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อันดับที่ 81 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อันดับที่ 85 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อันดับที่ 108 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อันดับที่ 109 มหาวิทยาลัยขอนแก่น อันดับที่ 113 และมหาวิทยาลัยบูรพา อันดับที่ 151

สำหรับมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในภูมิภาคเอเชีย ใน 10 อันดับแรก มีดังนี้

1. University of HONG KONG
2. The CHINESE University of Hong Kong
3. University of TOKYO

4. HONG KONG University of Science and Technology
5. KYOTO University
6. OSAKA University
7. KAIST Korea Advanced Institute of Science & Technology
8. SEOUL National University
9. TOKYO Institute of Technology
10. National University of Singapore (NUS) and PEKING University

(www.topuniversities.com/university_rankings/asianuniversityrankings/)

ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ อุปลัดมภ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา ได้กล่าวกับ คณบดี และหัวหน้าส่วนงาน ต่างๆ ทั้ง 30 ส่วนงาน ในการประชุมลงนามสัญญาข้อตกลงการปฏิบัติตามแผนงานประจำปี ระหว่าง คณบดีและหัวหน้าส่วนงานต่างๆ กับอธิการบดี เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2552 ว่า “นับว่าเป็นความภาคภูมิใจร่วมกันของชาวมหาวิทยาลัยบูรพาที่ประสบความสำเร็จในการก้าวขึ้นสู่เวทีแข่งขันในระดับภูมิภาคเอเชียแล้ว และเป็นมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดหนึ่งในแปดมหาวิทยาลัยของไทย แต่อย่างไรก็ตามเรายังมีสิ่งที่จะต้องพัฒนาอีกมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาผลงานวิจัย ที่พิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติ และ citations งานวิจัยเหล่านั้นเพื่อให้เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยที่สมบูรณ์ ซึ่งมหาวิทยาลัยกำลังพัฒนาโครงการเพื่อของบประมาณสนับสนุนเรื่องนี้ ศาสตราจารย์สุชาติกล่าวว่า เราต้องพัฒนา website ให้มีความสมบูรณ์มากกว่านี้ รวมทั้งพัฒนาศักยภาพด้านนานาชาติให้โดดเด่นยิ่งขึ้น และมุ่งหวังให้มหาวิทยาลัยบูรพาเป็นมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุด ที่ติดอันดับหนึ่งใน 100 ลำดับแรกของมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในเอเชียในอนาคตอันใกล้...”

เอกสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ที่ปรึกษา	: ศ.ดร.สุชาติ อุปลัดมภ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา รศ.ชาริ มณีศรี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร นางธนิดา แผลงจันทิก ผู้อำนวยการกองกลาง
บรรณาธิการ	: นางธรรารรณ ภูวนา หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
กองบรรณาธิการ	: นางสุพิศ อมมลี น.ส.สุภาวดี จันทโรสม น.ส.ตราจิตต์ เมืองคล้าย นายไวยิน จิตมั่น น.ส.ปิยะมาศ ตั้งใจธรรมโชติ นายจิรศักดิ์ รัตนวงษ์ น.ส.ปรารถนา รัตนารัตติจกุล น.ส.สุชมาลย์ วิริยกิจ นายธีร ชัยสุทธิ นายสมบัติ นุชประเสริฐ
ฝ่ายข่าวและภาพ	: นายจิรศักดิ์ รัตนวงษ์ น.ส.ปรารถนา รัตนารัตติจกุล น.ส.สุชมาลย์ วิริยกิจ
จัดทำโดย	: งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยบูรพา เลขที่ 169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 โทร 0-3810-2222 ต่อ 2120-2123 โทรสาร 0-3839-0353 www.buu.ac.th
ภาพปกโดย	: ผู้ช่วยศาสตราจารย์จักรกริคน บัวแก้ว
ออกแบบและจัดพิมพ์	: เกียรติศรีเอชเอ็น โทร. 0-3844-3202 โทรสาร 0-3844-4931